

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 32 บาท ทรงตัว แต่แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.9-32.1 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32 บาท ทรงตัว จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32 บาท แต่มีเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า หลังความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์ปรับดีขึ้น หลังจากเฟดคงอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณไม่ลดอัตราดอกเบี้ย คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.9-32.1 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32 บาท โดยค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์

*คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.9-32.1 บาท

*หลังจากวานนี้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีมติให้คงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 2.25-2.5% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะไม่ลดดอกเบี้ย และระบุว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำในขณะนี้ยังเป็นปัจจัยชั่วคราว

*ขณะที่วานนี้สหรัฐรายงานตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานเดือน มี.ค. 62 ขยายตัว 1.9% สูงสุดในรอบราว 7 เดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.6%

*ส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในดอลลาร์เพิ่มจึงมีแรงซื้อกลับเข้าในดอลลาร์เพราะมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังสามารถขยายตัวได้ในอัตราที่ดี

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ วันนี้สหรัฐจะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือน เม.ย. 62 และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือน มี.ค. 62

*ในช่วงสัปดาห์หน้าวันที่ 7-8 พ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะมีการประกาศรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.80 จากวานนี้ 97.83

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 340.41 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 406.17 ล้านบาท

*ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.982 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้